

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 32.56 บาท ระยะสั้นยังแข็งค่า คาดกรอบ 32.52-32.62 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ ที่ระดับ 32.56 ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน แนวโน้มระยะสั้นยังแข็งค่า คาดกรอบระหว่างวันที่ 32.52-32.62 บาท

\* นายจิตติพล พุกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ในคืนที่ผ่านมาทั่วทั้งตลาดยังคงให้ความสนใจกับการตอบโต้ทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐ ล่าสุดทางการจีนประกาศว่าจะมีการตอบโต้ด้วยการตั้งกำแพงภาษี 10% กับสินค้าสหรัฐมูลค่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ครั้งนี้ตลาดตอบรับแตกต่างจากในอดีต และไม่ปีติรับความเสี่ยงเหมือนทุกครั้ง

บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปียังปรับตัวสูงขึ้นต่อ ล่าสุดอยู่ที่ระดับ 3.07% ถือว่าสูงที่สุดในรอบ 5 เดือน ขณะที่ราคาน้ำมันก็ปรับตัวขึ้นด้วย ส่งสัญญาณว่าตลาดการเงินรับรู้ข่าวสงครามการค้าครั้งนี้ไปแล้ว

ในวันนี้ สิ่งที่ต้องจับตาต่อ คือ การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินไทย (กนง.) และญี่ปุ่น (BOJ) คาดว่าทั้งสองธนาคารกลางจะ “คง” นโยบายการเงินเช่นเดิม แต่ต่างกันเล็กน้อย BOJ จะกำหนดเป้าหมายบอนด์ยีลด์ระยะยาวที่ระดับ 0.0% แต่ให้มีการแกว่งตัวได้ในกรอบบวกลบ 0.1% ขณะที่กนง.จะมีการคงดอกเบี้ยที่ระดับ 1.50% แต่จะส่งสัญญาณว่าดอกเบี้ยกำลังเป็นขาขึ้นในครั้งนี้

ปัจจัยทั้งหมดส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ยังมีทิศทางแกว่งตัวในกรอบแคบ ล่าสุดปรับตัว +0.1% เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ส่วนสกุลเงินที่แข็งค่าขึ้นได้ คือ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ดอลลาร์ ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้น ขณะที่สกุลเงินเยนยังอ่อนค่าต่อจากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย

"ในส่วนของเงินบาท เชื่อว่ายังคงมีโอกาสแข็งค่าได้อีก และกระแสการอ่อนค่าของดอลลาร์จะเป็นบวกกับเงินบาท จุดที่ต้องระวังคือทิศทางของค่าเงินหยวน ครั้นนี้ยังไม่อ่อนค่าแม้จะโดนกดดันทางการค้า เชื่อว่าเป็นเพราะทางการจีนไม่ได้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นตัวต่อรอง ส่งผลให้เงินหยวนเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับสกุลเงินหลักอื่นๆ และไม่กดดันค่าเงินในภูมิภาคเอเชีย จึงต้องตามดูว่าถ้าสงครามการค้าทวีความรุนแรงขึ้น เงินหยวนจะกลับมามีทิศทางอ่อนค่าได้อีกหรือไม่ คาดกรอบเงินบาทวันนี้ 32.52-32.62 บาท" เขากล่าว

\* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 94.61 จากวานนี้ 94.57

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,497.43 ล้านบาท

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 418.13 ล้านบาท

\* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 32.599 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้